



บทความทางวิชาการ

เรื่อง

ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ กับ กองทัพอากาศ

เรียบเรียงโดย

นาวาอากาศโทหญิง นพวรรณ บัวประดิษฐ์

หมายเลข ๒๑ สัมมนาที่ ๓

หลักสูตร นายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๘๒
โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

ปีการศึกษา ๒๕๖๗

บทความทางวิชาการ

เรื่อง ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์(National e-Payment) กับ กองทัพอากาศ

นพวรรณ บัวประดิษฐ์

บทคัดย่อ

ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ National e-Payment เป็นระบบการชำระเงินของหน่วยงานภาครัฐที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการชำระเงินของประเทศไทยให้เข้าสู่ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) อย่างครบวงจร สามารถรองรับธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ให้ดำเนินไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้พัฒนาระบบการรับจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Finance Inclusion) และการส่งเสริม e-payment ในทุกภาคส่วน (Cashless Society) สำหรับกองทัพอากาศเองนั้น มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการรับจ่ายเงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้ผู้มีสิทธิที่ต้องทำธุรกรรมทางการเงินกับกองทัพอากาศ มีความสะดวกและรวดเร็วกว่าเดิม โดยหน่วยผู้เบิกส่งกัດกระทรวงกลาโหมในราชการบริหารส่วนกลางที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด(มหาชน) สำหรับรับเงินงบประมาณที่ขอเบิกจากคลัง ให้เปิดใช้บริการด้านการโอนเงิน (Bulk Payment) กับธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด(มหาชน) ผ่านระบบ TTB Business one และ หน่วยผู้เบิกส่งกัດกระทรวงกลาโหมในราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สำหรับรับเงินงบประมาณที่ขอเบิกจากคลังให้เปิดใช้บริการด้านการโอนเงิน(Bulk Payment) กับธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ผ่านระบบ KTB Corporate Online

คำสำคัญ ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ e-Payment บริการด้านการโอนเงิน

ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์(National e-Payment) กับ กองทัพอากาศ

ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์(National e-Payment) คือ ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เป็นระบบที่รัฐพัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับการชำระเงินให้มีมาตรฐานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ National e-Payment Master Plan มีเป้าหมายเพื่อประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงิน, ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน, ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยและบูรณาการสวัสดิการ, บูรณาการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ลดต้นทุน, ส่งเสริม e-Payment ทุกภาคส่วน ในเบื้องต้นเกิดโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการตอบรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ได้แก่ โครงการบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่(พร้อมเพย์-Promptpay), โครงการขยายการใช้บัตร, โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์, โครงการ e-Payment ภาครัฐ, โครงการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้อิเล็กทรอนิกส์ ในการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาตินั้น มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวกลางสำคัญของกระบวนการชำระเงิน เช่น smartphone, internet ซึ่งโครงการดังกล่าวเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการทำธุรกรรมของประเทศให้สอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0 มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบการชำระเงินของประเทศไทยให้เข้าสู่ ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) อย่างครบวงจร บูรณาการ และยั่งยืน สามารถรองรับธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ให้ดำเนินไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นอันเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจของประเทศไทย ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงให้กับระบบบริหารจัดการการเงินการคลัง) สำหรับในกองทัพอากาศได้ตอบรับในโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ คือ โครงการ e-Payment ภาครัฐ คือ สวัสดิการหรือเงินช่วยเหลือการรับจ่ายเงินภาครัฐ ในเรื่องการพัฒนาการรับจ่ายเงินภาครัฐด้วย e-Payment

ประวัติความเป็นมา

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ กำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ซึ่งในขณะนั้นในการจ่ายชำระเงินของหน่วยงานภาครัฐนั้นเป็นระบบการเช็คและนำฝากเข้าธนาคารเป็นหลัก โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ National e-Payment Master Plan มีเป้าหมาย ดังนี้

๑. เพื่อประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงิน
๒. ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน
๓. ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยและบูรณาการสวัสดิการ
๔. บูรณาการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ลดต้นทุน
๕. ส่งเสริม e-Payment ทุกภาคส่วน

ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เป็นระบบที่รัฐพัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับการชำระเงินให้มีมาตรฐานตามแผนยุทธศาสตร์ ในเบื้องต้นเกิดโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการตอบรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ได้แก่

๑. โครงการบริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่(พร้อมเพย์-Promptpay)
๒. โครงการขยายการใช้บัตร

๓. โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
๔. โครงการ e-Payment ภาครัฐ
๕. โครงการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้อิเล็กทรอนิกส์

ในการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาตินั้น มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวกลางสำคัญของกระบวนการชำระเงิน เช่น smartphone, internet ซึ่งโครงการดังกล่าวเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการทำธุรกรรมของประเทศให้สอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0 มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบการชำระเงินของประเทศไทยให้เข้าสู่ ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) อย่างครบวงจร บูรณาการ และยั่งยืน สามารถรองรับธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ให้ดำเนินไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นอันเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจของประเทศไทย ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงให้กับระบบบริหารจัดการการเงินการคลัง)

ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์(National e-Payment) กับ หน่วยงานภาครัฐ

กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ(National e-Payment Master Plan) ซึ่งมีโครงสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ในแผนงานโครงการ e-Payment ภาครัฐ เป็นโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว นอกจากนั้น มติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการให้หน่วยงานภาครัฐที่มีการรับเงินจากประชาชน ติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เพียงพอต่อความต้องการในการให้บริการกับประชาชน เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดให้การจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการต้องดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) โดยนำเครื่องมือของธนาคารมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ต แบงก์กิ้ง ของธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)(KTB Corporate Online) สำหรับกลุ่มภาครัฐ (GFMIS) อุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(เครื่องElectronic Data Capture: EDC) พร้อม QR Code ในการจ่ายเงินให้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารกับธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) โดยขอเปิดใช้บริการด้านการโอนเงิน (Bulk Payment) และการรับเงินให้รับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Payment) โดยใช้บริการรับชำระเงินในระบบ KTB Corporate Online หรือรับชำระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์(เดบิต/เครดิต) หรือ QR Code ผ่านเครื่อง EDC โดยขอเปิดใช้บริการด้านการรับเงินผ่านบริการรับชำระเงิน(Bill Payment) ผ่านระบบ KTB corporate online

ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์(National e-Payment) กับ กองทัพอากาศ

สำหรับกองทัพอากาศ ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดภายใต้กระทรวงกลาโหม มีลักษณะการดำเนินงานและการปฏิบัติงานที่แตกต่างจากหน่วยงานภาครัฐอื่น ทำให้กระทรวงกลาโหมซึกซึ้งความเข้าใจและทบทวนการปฏิบัติงานในด้านการรับเงิน การจ่ายเงินและการนำเงินส่งคลังที่มีลักษณะเฉพาะ พร้อมหารือกับกรมบัญชีกลางเพื่อตอบรับแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรีและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ National e-Payment Master Plan ซึ่งมีแนวทางในการรับเงิน การจ่ายเงิน การนำเงินส่งคลังของหน่วยงานผู้เบิกสังกัดกระทรวงกลาโหม ดังนี้

๑. หน่วยผู้เบิกสังกัดกระทรวงกลาโหมในราชการบริหารส่วนกลางที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) ในขณะนั้น ปัจจุบัน ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด(มหาชน) สำหรับรับเงินงบประมาณที่ขอเบิกจากคลัง ซึ่งหน่วยงานผู้เบิกสังกัดกระทรวงกลาโหมในราชการบริหารส่วนกลาง ภายในกองทัพอากาศ ได้แก่ กรมการเงินทหารอากาศ,

กรมขนส่งทหารอากาศ, กรมพลอากาศทหารอากาศ, กรมช่างโยธาธิการทหารอากาศ, กรมแพทย์ทหารอากาศ, กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, กรมช่างอากาศ, กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ, หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน, กองบิน ๖, กรมสวัสดิการทหารอากาศ, กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ, กรมสรรพาวุธทหารอากาศ, สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง, กรมสารบัญฑิตทหารอากาศ, สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ และ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ให้เปิดให้บริการด้านการโอนเงิน (Bulk Payment) กับธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด(มหาชน) ผ่านระบบ TTB Business one

๒. หน่วยผู้เบิกสังกัดกระทรวงกลาโหมในราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่มีบัญชีเงินฝากกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สำหรับรับเงินงบประมาณที่ขอเบิกจากคลัง ซึ่งหน่วยงานผู้เบิกสังกัด กระทรวงกลาโหมในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ภายในกองทัพอากาศ ได้แก่ กองบิน ๔๑, กองบิน ๔๖, กองบิน ๔, กองบิน ๒, กองบิน ๒๑, กองบิน ๒๓, กองบิน ๑, โรงเรียนการบิน, โรงพยาบาลจันทบุรีเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ, กองบิน ๗, กองบิน ๕, กองบิน ๕๖, โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินชัยทริยาราช, กองบิน ๓, กองซ่อมอากาศยาน ๑ กรมช่างอากาศ และ กองซ่อมอากาศยาน ๒ กรมช่างอากาศ ให้เปิดให้บริการ ด้านการโอนเงิน(Bulk Payment) กับธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ผ่านระบบ KTB Corporate Online

ผู้บัญชาการทหารอากาศได้อนุมัติให้ กรมการเงินทหารอากาศในฐานะหัวหน้าสายวิทยาการการเงิน กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังสำหรับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงกลาโหมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภายในกองทัพอากาศที่ไม่ได้เบิกเงินตรงจากคลัง

ซึ่งการเปิดให้บริการด้านการโอนเงิน(Bulk Payment) กับธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน) ทำให้ กองทัพอากาศทำหน้าที่กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ Internet Banking ของธนาคาร โดย กรมการเงินทหารอากาศเป็นผู้รับผิดชอบแต่งตั้งบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ(company Administrator) และแต่งตั้งบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใช้งานระบบ(Company User) ของหน่วยงานผู้เบิก ทุกแห่งในกองทัพอากาศ และในการแต่งตั้งผู้ใช้งานระบบ(Company User) ต้องประกอบไปด้วยผู้บันทึก รายละเอียดผู้ใช้งานในระบบ(Company User Maker) ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการรับเงิน การจ่ายเงิน การนำเงินส่งคลัง อย่างน้อย ๑ คน และ ผู้มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการโอนเงิน และรายการนำเงินส่งคลังที่ Company User Maker ส่งให้อนุมัติการโอนเงินและการนำเงินส่งคลังตลอดจน แจ้งผลการอนุมัติการโอนเงินและการนำเงินส่งคลังให้ Company User อย่างน้อย ๒ คน การกำหนดตัวบุคคล ดังกล่าวทำให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และทำให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินทันเวลาที่เกิดภารกิจ

การนำระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์(National e-Payment) ใช้งานหน่วยงานภาครัฐ ถึงแม้ว่า การจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินที่ป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ผู้รับบำนาญ ผู้รับเบี้ยหวัด หรือ บุคคลภายนอก บริษัท ห้าง ร้าน รวมทั้งการจ่ายเงินเพื่อชดใช้คืนเงินทดรองราชการ มีความสะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได้ทันเวลา แต่อาจจะเกิดปัญหาได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าดับ อินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ ระบบการโอนเงินของธนาคารมีปัญหา ทำให้การจ่ายเงินเป็นเช็คหรือเงินสด ให้กระทำได้แต่จะกระทำเฉพาะ ในกรณีที่มีเหตุขัดข้องหรือมีความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ รวมถึงไม่ตรงไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดเท่านั้น

กรณีที่หน่วยผู้เบิกสังกัดกระทรวงกลาโหมในราชการบริหารส่วนกลางที่มีบัญชีเงินฝากกับ ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จำกัด(มหาชน) ผ่านระบบ TTB Business one หากผู้มีสิทธิรับเงิน ขอรับเงินเข้าบัญชีต่าง ธนาคาร ทำให้ระบบ TTB Business one ไม่สามารถโอนเงินได้ จึงจำเป็นต้องจ่ายเงินเป็นเช็คเพื่อนำฝากเข้า บัญชีธนาคารต่อไป ซึ่งทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิได้ทันที

กรณีการรับชำระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์(เดบิต/เครดิต) ผ่านเครื่อง EDC ซึ่งสำหรับในหน่วยผู้เบิก สังกัดกระทรวงกลาโหมในราชการบริหารส่วนกลาง มีกรมการเงินทหารอากาศเพียงหน่วยเดียวที่เป็นผู้นำเงิน ส่งคลังโดยนำเงินส่งคลัง ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ผ่านระบบ KTB Corporate Online ทำให้หาก ต้องการรับเงินผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินดังกล่าวบุคคลผู้ชำระเงินนั้น หากชำระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (เดบิต/เครดิต)ที่ไม่ใช่บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน) ทำให้มีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นและ ผู้ชำระเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมดังกล่าว ซึ่งส่วนมากผู้ชำระเงินในกองทัพอากาศจะใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ (เดบิต/เครดิต) ของธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด(มหาชน)เป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้น การใช้เครื่อง EDC ในการรับชำระด้วย QR Code มีผลกระทบคือ ไม่สามารถระบุผู้โอนเงิน ณ สิ้นวันทำการ ทำให้ไม่ยืนยันตัวตนของผู้ชำระเงินได้ วิธีการรับชำระดังกล่าวจึงไม่เป็นที่นิยมในการจ่ายชำระเงิน

อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการปฏิบัติงานด้านการรับ หรือ การจ่ายเงิน ทั้ง ส่วนราชการและบุคคล ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทุกคน เพราะสังคมต้องใช้เงินเป็น ตัวแทนในการแลกเปลี่ยน หรือ เป็นสัญลักษณ์ของมูลค่า เราทุกคนจึงควรต้องทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ แม้ว่าเรื่องนี้อาจจะดูไกลตัวของคนเรา บางครั้งลืมไปว่า ในชีวิตประจำวันนี้ใช้จ่าย รับเงิน เป็นลักษณะของการ ใช้เงินสदनน้อยมาก จึงเห็นได้ชัดว่า e-Payment อยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคน

บรรณานุกรม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ. สืบค้นเมื่อ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๗ จาก <https://www.epayment.go.th/home/app/portfolio/-22--2558-32>

โครงการ e-payment ภาครัฐ. สืบค้นเมื่อ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๗ จาก

<https://www.epayment.go.th/home/app>

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำเงิน
ส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค๐๔๐๒.๒/๑๓๔๒ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค๐๔๐๒.๒/ว๑๔๐ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

หนังสือ กง.ทอ.ที่ กท ๐๖๑๑.๓๓/๘๘๐ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

Plagiarism Checking Report

Created on 2024-06-10 11:23:07 at 11:23 AM

[View Full Document](#)

[Print Report](#)

Submission Information

ID	SUBMISSION DATE	SUBMITTED BY	ORGANIZATION	FILENAME	STATUS	SIMILARITY INDEX
3780062	24 at 11:21 AM	noppavun@rtaf.mi.th	กองทัพอากาศ	321-น.ท.หญิง นพวรรณ บัวประดิษฐ์.pdf	Completed	7.13%

Match Overview

Show entries

Search:

NO.	TITLE	AUTHOR(S)	SOURCE	SIMILARITY INDEX
1	Structural Equation Model of Factors Influencing Acceptance of Government Electronic Payment System among Elderly in Bangkok	หมั่นกิจการ, บัญชา	วารสารนิเทศ ศาสตร์	3.22%
2	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการชำระเงินกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ของสำนักงานประกันสังคม	วิไลพร วงษ์อัยรา	มหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย์	2.11%

NO.	TITLE	AUTHOR(S)	SOURCE	SIMILARITY INDEX
3	ปัญหาและแนวทางแก้ไขการ ลาออกจากราชการของนักบิน กองทัพอากาศ	โสรวาร ป้อมสนาม	มหาวิทยาลัยสุโขทัย ชัชวราภรณ์	1.80 %

Showing 1 to 3 of 3 entries

FirstPrevious1NextLast

Match Details

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

บทความทางวิชาการเรื่องระบบการชำระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ National ePayment กับกองทัพอากาศ
นพวรรณบัวประดิษฐ์บทคัดย่อระบบการชำระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์หรือ National ePayment เป็นระบบการช
าระเงินของหน่วยงานภาครัฐที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ระบบการชำระเงินของประเทศไทยให้เข้าสู่ระบบการช
าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ epayment อย่างครบวงจร
สามารถรองรับธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจต่างๆ ให้ดำเนินไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
นอกจากนั้นยัง

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

การรับรู้ความเสี่ยงอยู่ในระดับมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 381 ผู้สูงอายุใช้งานจริงกับ
ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ePayment เพราะปัจจัยการ
รับรู้ความปลอดภัยอยู่ในระดับมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 365 ผู้สูงอายุใช้งานจริงกับ
ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ePayment เพราะความตั้งใจ
เชิงพฤติกรรมในการใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 342 ผู้สูงอายุใช้งาน
จริงกับระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ePayment เพราะ
ปัจจัยประสบการณ์ในอดีตอยู่ในระดับปานกลางที่ค่าเฉลี่ย 334 ผู้สูงอายุใช้
งานจริงกับระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ePayment เพราะ
ปัจจัยคุณภาพสารสนเทศอยู่ในระดับปานกลางที่ค่าเฉลี่ย 324 ผู้สูงอายุใช้
งานจริงกับระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ePayment เพราะ
ปัจจัยคุณภาพสารสนเทศอยู่ในระดับปานกลางที่ค่าเฉลี่ย 323 ตามลำดับ
และใช้งานจริงน้อยที่สุดคือปัจจัยการใช้งานจริงเพราะคุณภาพการบริการ
อยู่ในระดับปานกลางที่ค่าเฉลี่ย 319 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาแบบจ
ลองเชิงโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีระบบ
การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ePayment ของผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานครสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติได้ดังนี้ด้านการ
รับรู้ความเสี่ยง Perceived Risk หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันการเงิน
ต้องสื่อสารกับผู้ใช้งานให้รับรู้ว่าจะระบบระบบการชำระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ePayment จะไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ใช้งานเช่น
ความเสี่ยงที่ผู้รับเงินปลายทาง

ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ National ePayment กับ
กองทัพอากาศระบบการชำระเงิน

รวมอยู่ในระดับมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 352 ปัจจัยที่ผู้สูงอายุใช้งานระบบการช
าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ePayment มากที่สุดคือผู้สูงอายุใช้งานจริง

อิเล็กทรอนิกส์ National ePayment คือระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเป็นระบบที่รัฐพัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับการชำระเงินให้มีมาตรฐานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติหรือ National ePayment Master Plan มีเป้าหมายเพื่อประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยและบูรณาการสวัสดิการบูรณาการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์

ให้เข้าสู่ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ epayment อย่างครบวงจรบูรณาการและยั่งยืนสามารถรองรับธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ให้ดำเนินไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นอันเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจของประเทศไทยช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความมั่นคงให้กับระบบบริหารจัดการการเงินการคลังระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ National ePayment กับหน่วยงานภาครัฐกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธี

กับระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ePayment เพราะปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 397 รองลงมาคือผู้สูงอายุใช้งานจริงกับระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ePayment เพราะปัจจัยการรับรู้ความง่ายในการใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 388 ผู้สูงอายุใช้งานจริงกับระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ePayment เพราะปัจจัยการรับรู้ความเสถียรอยู่ในระดับมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 381 ผู้สูงอายุใช้งานจริงกับระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ePayment เพราะปัจจัยการรับรู้ความปลอดภัยอยู่ในระดับมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 365 ผู้สูงอายุใช้งานจริงกับระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ePayment เพราะความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 342 ผู้สูงอายุใช้งานจริงกับระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ePayment เพราะปัจจัยประสบการณ์ในอดีตอยู่ในระดับปานกลางที่ค่าเฉลี่ย 334 ผู้สูงอายุใช้งานจริงกับระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ePayment เพราะปัจจัยคุณภาพสารสนเทศอยู่ในระดับปานกลางที่ค่าเฉลี่ย 324 ผู้สูงอายุใช้งานจริงกับระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ePayment เพราะปัจจัยคุณภาพสารสนเทศอยู่ในระดับปานกลางที่ค่าเฉลี่ย 323 ตามลำดับและใช้งานจริงน้อยที่สุดคือปัจจัยการใช้งานจริงเพราะคุณภาพการบริการอยู่ในระดับปานกลางที่ค่าเฉลี่ย 319 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาแบบจำลองเชิงโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับ

ระบบการชำระเงินของรพท 216 นโยบาย National ePayment นโยบาย National ePayment ที่เป็นแผนยุทธศาสตร์ของภาครัฐที่มีจุดเริ่มต้นในช่วงปลายปี 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากลต้นทุนต่ำรองรับธุรกรรมทางการเงินของประชาชนภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นการชำระเงินผ่านบริการพร้อมเพย์ช่วยให้ประชาชนภาครัฐและธุรกิจสามารถโอนเงินด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือเลขบัตรประชาชนเลขทะเบียนนิติบุคคล หรือ eWallet ID ได้สะดวกรวดเร็วและต้นทุนต่ำการให้บริการชำระเงินบิลข้ามธนาคาร crossbank bill payment ซึ่ง 18 ประชาชนสามารถจ่ายบิลที่ทุกธนาคารที่ให้บริการการชำระเงินรูปแบบใหม่ด้วยมาตรฐาน Thai QR Code ที่สะดวกรวดเร็วแทนเงินสดบริการเตือนเพื่อจ่าย Pay Alert รองรับการขายของออนไลน์โครงการ National ePayment ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการพัฒนาระบบการชำระเงินไทยให้ทันต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีซึ่งจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนอนูชิตศิริ

รชนีกร 2555 การทาระบบ ePayment จะทำให้ธุรกรรมทางการเงินและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆดำเนินไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น
เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความ
มั่นคงให้กับระบบบริหารจัดการการเงินการคลังในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ National ePayment Master Plan

กรมขนส่งทางอากาศกรมพลัการทหารอากาศกรมช่าง
โยธาธิการทหารอากาศกรมแพทย์ทหารอากาศกรมยุทธ
ศึกษาทหารอากาศกรมช่างอากาศกรมสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
กองบิน๖กรมสวัสดิการทหารอากาศกรมควบคุมปฏิบัติ
ทางอากาศกรมสรรพาวุธทหารอากาศสำนักงานผู้บังคับ
ทหารอากาศดอนเมืองกรมสารบัญทหารอากาศสถาบัน
เวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศและศูนย์วิจัยพัฒนา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
ให้เปิดให้บริการด้านการโอนเงิน Bulk Payment กับ
ธนาคารทหารไทยธนชา

กับการใช้กำลังกองทัพอากาศตามอำนาจหน้าที่ของ\ n กระทรวงกลาโหม
มีผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ\ n ตามพระราช
กฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ\ n
กองทัพอากาศกองทัพไทยกระทรวงกลาโหมพ.ศ.๒๕๕๒\ n มาตรา๗ให้
แบ่งส่วนราชการกองทัพอากาศกองทัพไทยกระทรวงกลาโหม\ n
ดังต่อไปนี้\ n (๑)สำนักงานเลขานุการกองทัพอากาศ\ n (๒)กรมสารบรรณ
ทหารอากาศ\ n (๓)กรมกำลังพลทหารอากาศ\ n (๔)กรมข่าวทหารอากาศ\ n
(๕)กรมยุทธการทหารอากาศ\ n (๖)กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ\ n
(๗)กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ\ n (๘)กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารทหารอากาศ\ n (๙)สำนักงานปลัดบัญชาทหารอากาศ\ n (๑๐)
กรมการเงินทหารอากาศ\ n (๑๑)กรมจเรทหารอากาศ\ n 24 \ n (๑๒)สา
นักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ\ n (๑๓)สำนักงานนิรภัยทหาร
อากาศ\ n (๑๔)สำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ\ n (๑๕)หน่วยบินซึ่ง
ขึ้นตรงต่อกองทัพอากาศ\ n (๑๖)โรงเรียนการบิน\ n (๑๗)กรมควบคุมการ
ปฏิบัติทางอากาศ\ n (๑๘)หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน\ n (๑๙)กรมช่าง
อากาศ\ n (๒๐)กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ\ n (๒๑)กรม
สรรพาวุธทหารอากาศ\ n (๒๒)กรมแพทย์ทหารอากาศ\ n (๒๓)กรม
พลัการทหารอากาศ\ n (๒๔)กรมช่างโยธาทหารอากาศ\ n (๒๕)กรม
ขนส่งทหารอากาศ\ n (๒๖)กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ\ n (๒๗)โรงเรียน
นายเรืออากาศ\ n (๒๘)กรมสวัสดิการทหารอากาศ\ n (๒๙)ศูนย์วิจัย
พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ\ n (๓๐)
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ\ n (๓๑)สำนักงานผู้บังคับทหาร
อากาศดอนเมือง\ n (๓๒)หน่วยทหารอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากองร้อยกอง
พันกรมหรือกองพลซึ่งขึ้น\ n ตรงต่อกองทัพอากาศ\ n , 25 \ n บทที่ 3 \ n
วิธีดำเนินการวิจัย\ n การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการลาออกจาก
ราชการของนักบิน\ n กองทัพอากาศ

3. ปัญหาและแนวทางแก้ไขการลาออกจากราชการของนักบิน

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

กองทัพอากาศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชา